
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2559 

วันจันทร์ ที่  8  สิงหาคม  2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 
------------------------------------ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   

1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวันชัย  นาคสนั่น     สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวิสุทธิ ์ แซ่บ่าง     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย     สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชวน  อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอ านวย  กองแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
13. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
 1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
          2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 

4. นายวินัย  ฮั่นสกุล     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น    หัวหน้าส านักปลัด 
4. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
5. นายประเสริฐ  วังบุญคง    นายช่างโยธา ช านาญงาน 
6. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
7. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
8. นางสาวพิมพ์ปภัค  นาคกุล    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
ข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 9  
มิถุนายน  2559 ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือ
แก้ไขและรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ 
     เชิญคุณเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ ครับ 

นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายเทิดศักดิ์     
ลิ้มเจษฎาพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมครับ 
หน้า 6 ย่อหน้าสุดท้าย  
ข้อความเดิม 8.นายเทิดศักดิ์  ขอแก้ไขเป็น 8.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม ผม
ขอมติที่ประชุมด้วย สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม      รับรอง 10 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอด
ภิญโญ  4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้ม
เจษฎาพงษ์   7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  9.นายวร
วุฒิ พลวิชัย  10.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง)  

      เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1  ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

      ระเบียบวาระที่  5.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน บัดนี้ถึง
เวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบล เคี ยนซา อีกครั้ งหนึ่ ง   ฉะนั้ น ใน โอกาสนี้   กระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเคียนซา    จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เคียนซาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง
ของเทศบาล ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการของ
เทศบาลต าบลเคียนซา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
     -เงินฝากธนาคาร จ านวน  18,787,639.24 บาท   
     -เงินสะสม จ านวน  15,496,451.62 บาท  
     -เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,794,944.20 บาท  
     -รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 
887,000 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 3,052,689.40 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 
(1) รายรับจริง จ านวน 24,102,984.26 บาท ประกอบด้วย 
     -หมวดภาษีอากร    จ านวน  348,333.06 บาท 
     -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 210,649.50 บาท  
     -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  47,457.53 บาท 
     -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,419,041 บาท  
     -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  11,700 บาท   
     -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  11,362,630.17  บาท 
     -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  10,703,173 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,135,506 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,147,676.19 บาท 
ประกอบด้วย 
     -งบกลาง  จ านวน  1,746,448,.89 บาท  
     -งบบุคลากร    จ านวน   9,429,394 บาท 
     -งบด าเนินงาน จ านวน  6,736,643.30 บาท 
     -งบลงทุน  จ านวน   118,750 บาท 
     -งบเงินอุดหนุน  จ านวน  2,116,440 บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
4,336,646 บาท 
3.ในปงีบประมาณพ.ศ.2560 เทศบาลได้ประมาณการรายรับและรายจ่าย
ดังนี้ 
 3.1 รายรับ  ประมาณการรายรับไว้  41,377,700 บาท 
    -หมวดภาษอีากร  จ านวน  455,000 บาท 
     -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน 746,700 บาท 
     -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  120,000 บาท 
     -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,805,000 บาท 
    -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  61,000 บาท 
     -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  15,190,000 บาท 
     -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  22,000,000 บาท 
 3.2 รายจ่าย  ได้ประมาณรายจ่ายไว้จ านวน  41,377,700  บาท แยกเป็น 
       ด้านบริหารทั่วไป 
       - แผนงานบริหารทั่วไป  จ านวน 11,316,040 บาท 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  1,645,460 บาท 
      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       - แผนงานการศึกษา  จ านวน 10,597,580 บาท 
       - แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 1,579,340 บาท 
       - แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  7,541,820 บาท 
       - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  180,000 บาท 
       - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 1,013,000 บาท 
      ด้านการเศรษฐกิจ 
        - แผนงานการพาณิชย์  จ านวน  3,289,660 บาท 
      ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
         -แผนงานงบกลาง  จ านวน  4,214,800 บาท 
          ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย  ปรากฏตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกระผม
ได้จัดส่งให้ทางสภาได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
“ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ ” 
     ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา ตรวจสอบดูว่าจะอภิปรายหรือไม ่
     ขอเชิญคุณสุเทพ  ฮั่นสกุล ครับ 

นายสุเทพ   ฮ่ันสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุเทพ  ฮ่ัน
สกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออภิปรายร่างเทศบัญญัติฯประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของเทศบาลต าบลเคียนซา ก่อนหน้านี้เทศบาลได้ลง
พ้ืนที่ประชุมชุมชนทุกชุมชนเพ่ือหาข้อมูลและความต้องการของชุมชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เทศบัญญัติฯ แต่เมื่อผมได้ตรวจสอบร่างเทศ
บัญญัติแล้วปรากฏว่าบางชุมชนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเลย 
ขอฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม ผมขอ
มติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติที่
นายกเทศมนตรีน าเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม      เห็นชอบ  9 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอด
ภิญโญ  4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้ม
เจษฎาพงษ์   7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  10.นาย
ประจักษ์  สุริยาพิทักษ์)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายวรวุฒิ พลวิชัย  3.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง)  

      เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ล าดับต่อไปเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติที่ต้องพิจารณาตรวจสอบดูว่ามีส่วนใดหรือ
โครงการใดบ้างที่สมควรแปรญัตติ  และเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น  โดยให้สมาชิก
เสนอชื่อผู้แทนจากสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยการ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 1  ขอเชิญครับ 
     เชิญท่านเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ น าเสนอครับ 
 



-๖- 
 

นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอนายชวน อิสสระทะ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ผมขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  2.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 

      เป็นอันว่า นายชวน  อิสสระทะ  ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 1  
     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 2 ครบั      
     เชิญท่านวันชัย  นาคสนั่น ครับ 

นายวันชัย  นาคสนั่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายวันชัย  นาคสนั่น  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1  ผมขอเสนอนายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์  2.นายชวน  อิสสระทะ 

      เป็นอันว่า  นายประดิษฐ์   ปลอดภิญโญ  ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 2  
     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 3 ครับ           
     เชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอท่านวันชัย  นาคสนั่น ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  2.นายอภิชาติ  สวัสดี 

      เป็นอันว่า นายวันชัย  นาคสนั่น  ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 3  
     ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตอีิกไหมครับ   

ที่ประชุม      ไม่มี 
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      ตามมติที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
จ านวน 3 ท่าน  ดังนี้  
1.  นายชวน  อิสสระทะ 
2.  นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
3.  นายวันชัย  นาคสนั่น 

ที่ประชุม      รับทราบ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สมควรนัดแปร
ญัตติ และประชุมสภาเพ่ือพิจารณา ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในวันเวลา
ใดครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ   วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 
     ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน 
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     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

     ตามระเบียบที่อ้างถึง  ผมขอเสนอเห็นสมควรก าหนดระยะเวลาให้ท่าน
สมาชิกสภาที่ต้องการยื่นค าแปรญัตติ  จ านวน  4 วัน  สามารถยื่นได้ ในวันที่ 
8  สิงหาคม  2559  เวลา 13.00 น. - 17.00 น. วันที่ 9-10 สิงหาคม 
2559 เวลา 08.30 น.-17.00 น. และวันที่  11  สิงหาคม 2559  เวลา 
08.30 น. -12.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  โดย
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือท าการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในวันที่  
11  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  และ
เห็นสมควรประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 
และ 3 วันที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00 น. ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ผมขอมติที่ประชุมสภา ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน
เลขานุการสภาเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      เห็นชอบ  9 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอด
ภิญโญ  4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้ม
เจษฎาพงษ์   7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  10.นาย
ประจักษ์  สุริยาพิทักษ์)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายวรวุฒิ พลวิชัย  3.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง)  

      เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ยื่นค าแปรญัตติได้ในวันที่ 8 
สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.-17.00 น. วันที่  9-10 สิงหาคม 2559 
เวลา 08.30 น.-17.00 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. 
-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  และคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมเพื่อท าการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯในวันที่  11  สิงหาคม  
2559  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  และผมขอนัดในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเราจะประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ 2 
และ 3 วันที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00 น. ครับ 

 5.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2559 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายโกวิช  แสงตะวันวงศ์  นายกเทศมนตรี  เทศบาลต าบลเคียนซา 
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ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเคียนซา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลเคียนซา ได้ตั้งจ่ายงบประมาณประจ าปี  
2559 เพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิด เป็นเงิน  100,000  บาท  แต่ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่ตั้งไว้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประกอบกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  ดังนั้นเทศบาลต าบลเคียนซา จึงขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง พร้อมทั้งขอโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม  จ านวน  200,000  บาท  โดยขอโอนลดจากรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
จ านวน 15,610  บาท    

2. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  
จ านวน  30,000  บาท    

3. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา  จ านวน  17,450  บาท    

4. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  จ านวน  4,433  บาท    

5. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง  จ านวน  18,509  บาท    

6. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ จัดงาน
เทศกาลจันทน์กะพ้อบาน  จ านวน  11,091  บาท    

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ ค่าใช้จ่ายใน
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การในการจัดท าเวทีประชาคม  จ านวน  4,352  บาท    
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  จ านวน  3,555  บาท    

9. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภท  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ แข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ  จ านวน  20,000  บาท    

10. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภท  เงินอุดหนุน  โครงการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  75,000  บาท    

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     1. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  ประเภทค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  ตั้งไว้ 100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น     
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  เครื่องบันทึกกล้อง  8  กล้อง ระบบ AHD E-COM 
A-PRESS  พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ พร้อม HDD 1 TB  จ านวน  1 ชุด 
กล้อง AHD 1 Megapixcel  Lens 3.6 mm LED Array ติดตั้งอุปกรณ์เซ็ต
ระบบพร้อมสายสัญญาณ  สายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งเพ่ิมเติม ท่อร้อยสาย 
สายสัญญาณ พร้อมสายไฟฟ้า สายสัญญาณ UTP Outdoor/w messenger  
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561) 
หน้า 50 

แก้ไขเป็น   
     แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ประเภทค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1  จ านวน 6 ตัว  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  แบบ  16  ช่อง  
จ านวน  1  ชุด  จอภาพขนาด  40 นิ้ว  พร้อมเครื่องส ารองไฟ ขนาด  800  
VA  จ านวน  1  ตัว  เครื่องส ารองไฟขนาด  1  kVA  จ านวน  1  ตัว  และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ  พร้อมติดตั้ง ตามแบบที่เทศบาลต าบล
เคียนซาก าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก าหนด  ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี  พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561) หน้า 50 
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     2.แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  
ประเภทค่าจัดซื้อโพเด้ียม  ต้ังไว้ 20,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพ
เด้ียม  จ านวน  2  ตัว  ขนาดไม่น้อยกว่า  0.80X 0.50 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  
0.90 เมตร  วัสดุท าจากไม้อัดสักธรรมชาติ  ต้ังจ่ายตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (โครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560) หน้า 48  
แก้ไขเป็น   

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทค่าจ้างท าโพเด้ียม  ต้ังไว้ 20,000.- บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าโพ
เด้ียม  จ านวน  2  ตัว  ขนาดไม่น้อยกว่า  0.80X 0.50 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  
0.90 เมตร  วัสดุท าจากไม้อัดสักธรรมชาติ (โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2559-2560  เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1)  
        อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
       ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     ข้าพเจ้าจึงได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา พิจารณาอนุมัติให้
เทศบาลต าบลเคียนซาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อไป  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นแย้งกับญัตติท่ี 5.2 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
น าเสนอบ้างครับ   เมื่อไม่มีท่านใดเห็นแย้ง ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      เห็นชอบ  9 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    
4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮั่นสกุล  6.นายเทิดศักด์ิ ลิ้มเจษฎาพงษ์     
7.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  8.นายชวน  อิสสระทะ  10.นายประจักษ์  สุริยา
พิทักษ์)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายวรวุฒิ พลวิชัย  3.นายยุทธศักด์ิ  กมลจิต
รุ่งเรือง)  

 
 
 

     เป็นอันว่าท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ  
     1. ตามที่ท่านสมาชิกสภา ได้รับหลักการไปแล้ว ผมในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ขอชี้แจงให้ท่านทราบถึงงบประมาณ  จากเดิมปีที่แล้วสามสิบสี่
ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณนี้เพ่ิมขึ้นเป็นสี่สิบเอ็ดล้านบาท  ตามหนังสือสั่ง
การ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการสั่งการให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่จัดท างบประมาณใน
ปี 2560 เปลี่ยนแปลงวิธีการท างบประมาณใหม่ โดยรัฐบาลก าหนดให้น า
เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์มาตั้งไว้ในเทศบัญญัติด้วย 
     2. ตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามว่า บางชุมชนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
นั้น ทางเทศบาลได้ลงพ้ืนที่ ไปรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของ
ประชาชนตามขั้นตอนแผนการท างาน  แต่ทางผู้บริหารจะพิจารณาคัดเลือก
โครงการหลักที่มีความจ าเป็น  และเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนส่วน
ใหญ่ก่อน 
     3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ตามที่ท่านนายกได้แถลง
ต่อสภา ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา ในส่วนของกล้องวงจรปิด 
เนื่องจากชุมชนมีความต้องการ  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของพ่ีน้องประชาชน  ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 100,000 บาท แต่ไม่
เป็น ไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์ ว งจรปิ ด
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และโอนเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 300,000 บาท  ซึ่งกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะน าไป
ติดตั้งตามจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ท่านสมาชิกท่านใดจะน าเสนอความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขต
ของท่านบ้าง เชิญครับ  
     เชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง ครับ 

นายจรัล   กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีข้อ
ซักถามดังนี้ 
     1. โรงสูบน้ าประปา ขอให้ทางเทศบาลเร่งด าเนินการ เนื่องจากคาดว่าปี
หน้าจะเกิดภัยแล้งหนักกว่าปีนี้ อาจท าให้ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน 
 



-๑๓- 
 

     2. ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าดับบริเวณหน้าศาลาประชาคม และบริเวณ
บ้านพักข้าราชการหลังที่ว่าการอ าเภอ ขอฝากกองช่างช่วยดูแลด้วยครับ 
     3. ถนนราษฎรอุทิศ เมื่อเกิดฝนตก จะมีดินไหลมากองบริเวณฟุตบาต
และมีหญ้าขึ้นรก ฝากผู้รับผิดชอบดูแลด้วยครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกที่น าประเด็นปัญหามาเสนอแนะในที่ประชุมเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการแก้ปัญหา ผมขอตอบตามประเด็นครับ 
     1. โรงสูบน้ าประปา ได้ตั้งโครงการเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมไปเรียบร้อย
แล้ว ส่วนรายละเอียดว่าจะด าเนินการได้เมื่อไร ขอให้ท่านเลขาเป็นผู้ชี้แจง
ครับ 
     2. ไฟสาธารณะ หน้าบ้านพักข้าราชการหลังที่ว่าการอ าเภอ ขอมอบให้
ช่างเอเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขให้ครับ 
     3. ดินข้างฟุตบาตรริมถนนราษฎรอุทิศ ช่วงนี้หน้าฝนเวลาเกิดฝนตก ดิน
จะไหลลงมากอง ผมขอให้ฝนทิ้งช่วงก่อนแล้วจะด าเนินการให้เรียบร้อยครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญท่านเลขานุการครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามเรื่องโรงสูบประปา ซึ่งทางสภา
เทศบาลต าบลเคียนซาได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการ
สร้างโรงสูบน้ าประปานั้น ขณะนี้ทางเทศบาลได้ประสานงานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพุนพิน ซึ่งทางการไฟฟ้าได้เร่งด าเนินการอยู่ อยากเรียน
ชี้แจงว่าทางเทศบาลต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อาจต้องใช้เวลาสัก
ระยะ แต่จะเร่งด าเนินการให้ทันเวลาครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 

  
ปิดประชุม   เวลา  12.00 น. 
 

 
 

 
 

 

    (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                   ผู้บันทึกการประชุม 
                  (ภิญโญ  วชัระสวัสดิ์) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาล  


